

Hãy Giúp Chúng Tôi Tạo Ra Trường Trung Học Cleveland Hiện Đại



Kế hoạch cho ngôi trường mới

Vào Ngày 7 Tháng 5 Năm 2024, Hội Đồng Giáo Dục PPS đã phê duyệt kế hoạch toàn diện cho một ngôi trường Trung Học Cleveland mới nhiều tầng, hoàn toàn bằng điện, rộng 315.000sqft sẽ được xây dựng trên khu đất rộng 4 mẫu Anh hiện có. Kế hoạch này bố trí ngôi trường thành một dãy lớp học và một dãy phòng tập thể dục/nghệ thuật, đồng thời cung cấp một sân ngoài trời rộng rãi, an toàn tại trung tâm của trường. Lối vào mới hiện sẽ nằm cạnh Đại Lộ SE 28.

Cập nhật mùa hè năm 2024

Thiết kế của ngôi trường vẫn đang tiếp tục được tiến hành. Nhóm dự án hiện đã đi được một nửa chặng đường trong thiết kế sơ đồ, nơi họ biến các khái niệm được phát triển trong quá trình lập kế hoạch toàn diện thành các thiết kế cho các phần tòa nhà và khu vực chương trình khác nhau. Họ họp thường xuyên với Nhóm Tư Vấn Thiết Kế CHS (DAG), những người cung cấp thông tin về các chi tiết đang phát triển của thiết kế. Nhóm này đại diện cho sự kết hợp giữa các học sinh, nhân viên, phụ huynh và các thành viên cộng đồng.

Các điểm nổi bật của kế hoạch

Tòa nhà bốn tầng mới bố trí trường thành một dãy lớp học và một dãy phòng tập thể dục/nghệ thuật và cung cấp một sân ngoài trời rộng rãi, an toàn ở trung tâm của trường. Thiết kế bao gồm hai phòng tập thể dục mới cùng với một phòng khiêu vũ và đấu vật. Một cơ sở biểu diễn nghệ thuật 500 chỗ ngồi cùng với một nhà hát hộp đen. Tòa nhà hoàn toàn bằng điện tiết kiệm năng lượng này sẽ có lượng khí thải carbon thấp hơn đáng kể, đồng thời cũng sẽ tự tạo ra một số năng lượng mặt trời. Thiết kế cũng bao gồm các nâng cấp cho sân vận động và bãi đậu xe.

Các cơ hội tham gia trong tương lai

Trong giai đoạn thiết kế, một số cuộc hội thảo thiết kế, các cuộc họp mặt và các cuộc họp cộng đồng sẽ được tổ chức trong những tháng tới. Xin truy cập trang web của dự án để biết thông tin mới nhất.

Lịch trình dự án

Kế hoạch và Thiết kế bắt đầu vào đầu mùa thu năm 2023 và sẽ tiếp tục trong hai năm tới.

Lịch trình xây dựng

Chương Trình Trái Phiếu năm 2020 không bao gồm kinh phí xây dựng Trường Trung Học Cleveland. Tiền xây dựng sẽ cần phải lấy từ trái phiếu cải thiện cơ sở vật chất PPS trong tương lai. Hội Đồng Giáo Dục PPS đang đề xuất đưa trái phiếu vào cuộc bỏ phiếu Tháng 5 Năm 2025. Nếu kinh phí cho dự án được bảo đảm vào Tháng 5 Năm 2025, thì việc xây dựng sẽ bắt đầu vào Tháng 6 Năm 2026 và tiếp tục trong hai năm tiếp theo. Sau đó, Trường Cleveland mới sẽ mở cửa vào Mùa Thu năm 2028.

Truy cập trang web thường xuyên để biết thêm thông tin

Trang web hiện đại hóa Cleveland, www.pps.net/ClevelandBond sẽ cập nhật cho bạn những diễn biến mới nhất và cung cấp danh sách các cơ hội tham gia sắp tới.



PORTLAND PUBLIC SCHOOLS